



วุฒิสภา

SENATE OF THAILAND

เอกสารข่าวคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา
ติดตาม และสืบสานแนวพระราชดำริ
ของคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา



คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม และสืบสานแนวพระราชดำริ ในคณะกรรมการ
วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา โดยมีนายวิทยา พิฉะพงษ์
ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณารับทราบคืบหน้าในการ
จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๑๐ นาฬิกา โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ



การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา คณะกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา ภายในงานจะมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสิ่งของพระองค์ท่าน การสานเสวนาปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์คุณ และคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่องค์การยูเนสโก มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย ๑. Mr. Martin T'son Engstroem ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชชการ ๓. นายจุมพจน์ เชื้อสาย (ผู้ดำเนินรายการ) มีการเสิร์ฟอาหารไทย และอาหารต่างประเทศ ตลอดจนมีการจัดแสดงดนตรี จากสถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนาตลอดงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา กำหนดจัดงาน แกลองข่าว กิจกรรมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณพื้นที่แกลองข่าว ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา

